



Title :	มฟล. จัดคอนเสิร์ตสุดมัน “เฟรชเชอร์สไนท์ปาร์ตี้”
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ราชบัณฑิตยสถาน ๑๓๖๖
Date :	๑๓๖๖

# มฟล. จัดคอนเสิร์ตสุดมัน “เฟรชเชอร์สไนท์ปาร์ตี้”

## ส่งท้ายกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่

องค์การบริหารองค์การนักศึกษา และ ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม “ต้อนรับนักศึกษาใหม่ เชื่อมสายใยแดง-ทอง” (MFU Freshers Night Party 2015 ) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแม่งานในปี นี้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษารุ่นพี่ นับเป็นการส่งท้ายกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ตลอด 1 เดือนเต็มที่ผ่านมา โดยได้เสียงตอบรับจากเหล่าเฟรชเชอร์สว่าเป็นงานต้อนรับน้องใหม่ที่สนุกเกินคาด มีทั้งการแสดงจากรุ่นพี่ชมรมต่างๆ และยังได้ชมคอนเสิร์ตสุดมันจากศิลปินชื่อดังถึง 4 วง เรียกได้ว่าประทับใจสุดๆ ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง

นางสาวณัฐพร ไชยอินบั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ นายกองดีการ บริหารองค์การนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า “นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความสนุกสนานจากการรับชมดนตรี การแสดง รวมถึงร่วมลุ้นกับการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย และคอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาชั้นปีรุ่นน้อง-รุ่นพี่ และคณาจารย์ ซึ่งนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกันในการนำพามหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป”

กิจกรรมภายในงาน มีทั้งการแสดงดนตรีสด จากวงดนตรีมหาวิทยาลัย MFU Band, ชมรมมุนมังอีसानล้านช้าง และวง Libra จากสำนักวิชานิติศาสตร์ จากนั้นเป็นเวทีแดนซ์ของพี่ชมรม Dance and Acting ต่อด้วยโชว์สุดฮาจากชมรม Entertainment Club และช่วงเวลาพิเศษเดือนมหาวิทยาลัย (MFU Fresher Boy&Girl 2015) รอบตัดสิน ผลปรากฏว่าตัวแทนดาวจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และเดือนจากสำนักแพทยศาสตร์ คว้าตำแหน่งข

ไม่หมด กับคอนเสิร์ตจากค่ายสมอลล์รูม (Smallroom) ที่ชนทัพศิลปินมาร่วมแจมถึง 4 วง คือ เทททูคัลเลอร์ (Tattoo Colour), วงมายด์ (Mild), จีน กษิติศ และ นักร้องคอนเสิร์ตส่งท้ายความสนุกที่ทำให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้มากอดคอกกระโดดด้วยกัน และได้จับมือเป็นพี่น้องร่วมสถาบันเดียวกันในรั้วแดงทองแห่งนี้





# มพล. จัดคอนเสิร์ตสุดมัน “เฟรชเชอร์สในทาร์ต”

## ส่งท้ายกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่

องค์การบริหารองค์การนักศึกษา และ ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) จัดกิจกรรม “ต้อนรับนักศึกษาใหม่ เชื่อมสายใยแดง-ทอง” (MFU Freshers Night Party 2015 ) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีสำนักวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมเป็นแม่งานในปีนั้น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษารุ่นพี่ นับเป็นการส่งท้ายกิจกรรมต้อนรับสร้างสรรตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา โดยได้เสียงตอบรับจากเหล่าเฟรชเชอร์สว่าเป็นงานคือน้องใหม่ที่สุดทุกปีคนคิด มีทั้งการแสดงจากรุ่นพี่ชมรมต่างๆ และยังได้ชมคอนเสิร์ตสุดมันจากศิลปินชื่อดังถึง 4 วง เรียกว่าประทับใจสุดๆ ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง

นางสาวณัฐพร ไชยอินัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ นายกองดีการบริการองค์การนักศึกษา เป็นประธานเป็นงาน กล่าว่า “นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความสะดวกสบายจากบริการรับชมดนตรี การแสดง รวมถึงร่วมลุ้นกับการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย และคอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาชั้นปีรุ่นน้อง-รุ่นพี่ และคณาจารย์ ซึ่งนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจในการนำพามหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป”

กิจกรรมภายในงาน มีทั้งการแสดงดนตรีสด จากวงดนตรีมหาวิทยาลัย MFU Band ชมรมมุนงอีสถานล้านช้าง และวง Libra จากสำนักวิชาประวัติศาสตร์ จากนั้นเป็นเวทีแดนซ์ของชมรม Dance and Acting ต่อด้วยวีดิทัศน์จากชมรม Entertainment Club และช่วงเวลาพิเศษที่ทุกคนรอคอย ก็คือการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย (MFU Freshers Boy&Girl 2015) รอบตัดสิน ผลปรากฏว่าตัวแทนดาวจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และเดือนจากสำนักแพทยศาสตร์ คร่ำตำแหน่งชนะเลิศไปครอง และความสนุกยังไม่หมด กับคอนเสิร์ตจากค่ายสมอลล์รูม (Smallroom) ที่ชมบทศิลปินมาร่วมแจมถึง 4 วง คือ เทพทูตัสเลอร์ (Tattoo Colour), วงมายด์ (Mind), จีน กษิติต และ ซัมเมอร์สตอป (Summer Stop) นับเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายความสนุกทำให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้มากอดคอกระโดดตัวกัน และได้จับมือเป็นพี่น้องร่วมสถาบันเดียวกันในรั้วแดงทองแห่งนี้



มพล.อ

มพล.อ